



ประกาศ มหาวิทยาลัยเกริก
เรื่อง นโยบายเสรีภาพทางวิชาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยเกริกมีการให้บริการทางวิชาการกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงนักศึกษานานาชาตินั้น และเพื่อให้นโยบายเสรีภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับจึงออกประกาศนโยบายทางวิชาการเพื่อเป็นแนวทางของมหาวิทยาลัยเกริกในเสรีภาพทางวิชาการด้านการเรียนการสอน

เสรีภาพทางวิชาการ คือ เสรีภาพและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพที่จะสอบถามหรือสอบสวนอภิปราย เผยแพร่ หรือสอนความจริงตามที่เห็นควรแก่การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของตน โดยไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือการเมือง การควบคุมหรืออำนาจหน้าที่ เว้นแต่การควบคุมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพหรืออำนาจตามวิธีการที่มีเหตุผล โดยที่ความจริงและข้อสรุปนั้นถูกกำหนดขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการและข้อกำหนดของความรับผิดชอบทางวิชาการไม่เพียงใช้กับอาจารย์ประจำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักวิชาการอื่น ๆ ด้วยกิจกรรมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกริกสนับสนุนหลักเสรีภาพทางวิชาการ ทั้งสิทธิและหน้าที่ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและไม่ส่งเสริมผลประโยชน์ของคณะบุคคลหรือสถาบันเพียงอย่างเดียว เสรีภาพในการพูดเพื่อความจริงเป็นสิ่งที่ควรเป็นสามัญ เสรีภาพทางวิชาการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้และใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย เสรีภาพในการวิจัยเป็นพื้นฐานของความก้าวหน้าของความจริง เสรีภาพทางวิชาการในด้านการเรียนการสอน คือ พื้นฐานสำหรับการคุ้มครองสิทธิของคณาจารย์ในการเรียนการสอนและของนักศึกษาต่อเสรีภาพในการเรียนรู้

1. นักวิชาการทุกระดับมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในการค้นคว้า การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการอื่น ๆ ด้วยส่วนตนสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. คณาจารย์มีอิสระภาพเสรีในการสอนและอภิปรายผลงานวิจัยของตนเองในห้องเรียน เพียงแต่ควรระมัดระวังการเกิดความขัดแย้งขึ้นในห้องเรียน นโยบายฉบับนี้ไม่ได้กีดกันไม่ให้เกิดการถกเถียง การถกเถียงเป็นหัวใจสำคัญของเสรีภาพทางวิชาการ

ดังนั้นเพื่อให้นโยบายเสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกริกมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565



(ศาสตราจารย์ ดร. นายเสนาฯ ประแส ชนวงค์)
อธิการบดี